

บาท/ดอลลาร์วันนี้ เปิดที่ 32.60 บาท ทิศทางแข็งค่า คาดกรอบ 32.55-32.70 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.60 บาท แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน 32.75 บาท คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 32.55-32.70 บาท

* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากนัก และน่าจะจบไปที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนสหรัฐในวันพฤหัสบดี และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในวันศุกร์

* โดยในวันพฤหัสบดีตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐ (Core PCE) มีโอกาสปรับตัวขึ้น 0.15% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็นผลมาจากรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยราว 0.30% ต่อเดือน

* ในวันศุกร์ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น (Industrial Production) คาดว่าจะปรับตัวลดลง 0.30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากฝนที่ตกหนักส่งผลให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัว รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อในโตเกียว (Tokyo CPI) มีโอกาสปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่นับอาหารสดและพลังงาน) จะปรับตัวสูงขึ้น 0.5% จากค่าตัวต่างประเทศที่แพงขึ้น

* ขณะเดียวกันยังมีตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของยุโรป (Core HICP) คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไปในยุโรปทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.00% ภาพหลักยังมาจากการที่ราคาสินค้าในเยอรมันและฝรั่งเศสชะลอตัว และธนาคารกลางเกาหลีจะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50%

* ประเด็นที่น่าสนใจในตลาดการเงินช่วงนี้ คือผลกระทบจากภาพการเมืองสหรัฐที่มีความผันผวนสูง ขณะที่ทำทีนโยบายการเงินที่เข้มงวดกลับไม่ได้แรงตัวขึ้น ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ถือครองดอลลาร์ลง สัปดาห์นี้จึงต้องจับตาดูทิศทางเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ (Developed Markets) ว่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ ซึ่งการฟื้นตัวของสกุลเงินหลักทั่วโลกจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าได้ต่อในช่วงสัปดาห์นี้

"ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้น หลังจากที่ปรับตัวลงหลุดระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์อย่างรวดเร็ว แม้จะเห็นว่าบางครั้งเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk off) แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นักลงทุนจึงมีความเชื่อมั่นกับเสถียรภาพในประเทศไทยมาก นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ช่วงนี้ค่าเงินบาทจึงเป็นทางเลือกพักเงินของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 32.55-32.70 บาท และคาดกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.40-32.90 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.11 บาท จากวันศุกร์ 95.64

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,407.08 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 13,494.67 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.814 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้